



ปีที่ 41 ฉบับที่ 107 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันนี้ (16 พ.ย.) ส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมครูแนะแนว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสัมมนาครูแนะแนวเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

เวลา 08.00 – 08.30 น.	ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 08.30 – 09.00 น.	อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
เวลา 09.00 – 12.00 น.	การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคอาเซียน โดย คุณวรวรทิพย์ วิทยาคม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา 13.00 – 13.30 น.	การรับนักศึกษาโดยการคัดเลือกตรง ทุนการศึกษาและสวัสดิการใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
เวลา 13.30 – 14.30 น.	คณบดีทั้ง 5 คณะ แนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะ
เวลา 15.15 น.	ปิดการประชุม

7 ธันวาคม 2555 ขอเชิญร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ของผู้สมัคร
และเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ม. หาดใหญ่ศึกษาดูงาน โครงการจัดตั้งบัณฑิตฯ



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ได้มาศึกษาดูงานในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก

สถาบันวิจัยเชิงชุมชนนักวิจัยส่งผลงานเข้า ร่วมโครงการ “เบญจวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศเชิญชวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ขอทุนอุดหนุนการวิจัย ในต้นเดือนธันวาคมนี้ สถาบันวิจัยฯ จะจัดสรรเงินทุนวิจัยโครงการ “เบญจวิจัย” ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ครั้งที่ 1)

จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการ (แบบ ว-1ข) หรือโครงการวิจัย (แบบ ว-1ค) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://research.nstru.ac.th/>

ม.ราชภัฏนครฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการคัดเลือกตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี โดยสมัครผ่านทาง www.nstru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556

ผู้สนใจสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstru.ac.th

บุคลากรที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้รายงานผลการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 กันอีกครั้ง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ส่งที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่

นศ.เทคโนโลยีฯ สร้างชื่อคว้ารางวัลในการแข่งขันรถไฟฟ้าแบตเตอรี่



นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยและคณะกรรมการยุววิศวกรวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ สนามทดสอบบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดส่งนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขันรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยและคณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ณ สนามทดสอบบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี จากการนำทีมของอาจารย์มนตรี เรืองประดับ อาจารย์กริธา แก้วคงธรรม และอาจารย์วิทยา วงษ์กลาง พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 7 คน คือ 1. นายดนัย คงอ่อน

2. นายบัญชาศักดิ์ จำนงจิต 3. นายยุทธพิชัย โล่ห์ทัน 4. นายจิระศักดิ์ พิชภูมิ 5. นายนนทชัย เพชรมณี 6. นายนิวัฒน์ ชุมพล 7. นายนพรัตน์ แซ่จิว และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอีกหลายคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน จนได้รับชัยชนะในการแข่งขันเป็นรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ECO challenge 2012-13 ประเภทรถต้นแบบ (Plug-in Electricity))





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวัน
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

วันนี้มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสได้ต้อนรับคุณครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ซึ่งมาร่วม
ประชุมสัมมนาครูแนะแนวเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 ตามคำเชิญของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม วันนี้เช่นกันอีกทีมของสำนักส่งเสริมวิชาการ
และทีมของโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกของนักศึกษา
ป.วิชาชีพครู ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการ ช่วงบ่ายจะเข้ารับการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ที่ห้องประชุมพรหมโยธี และจะเข้าชั้นเรียนวันแรกในวันเสาร์ 17 พฤศจิกายนนี้

ฤดูกลืนกำลังจะงวด (เพราะวันสุดท้ายของการทอดปีนี่คือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555)
มหาวิทยาลัยจะจัดพุ่มปัจจัยประกอบผ้ากลืนไปถวายอีกสองวัด คือ วัดสวนปาน อำเภอเมือง ได้ไป
1,860 บาท (โดยการเรียไรของคุณวุฒิชัย รัตนพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา) ส่วนอีกหนึ่ง
พุ่มเป็นของวัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ขณะนี้ยังเพิ่งได้ปัจจัยเพียง 4,200 บาท ท่านใดประสงค์จะร่วม
ทำบุญ สามารถมอบไว้ที่กองกลาง (คุณสมญา แจ่มวัฒนพงศ์) จะได้นำไปถวายในวันอาทิตย์ที่ 18
พฤศจิกายนนี้

กิจกรรม 5 ส ของเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและพนักงานภูมิทัศน์คืบหน้าไปมาก ด้วยความ
เข้มแข็งและเสียสละอย่างไม่ลดละ ประกอบกับฝนฟ้าในระยະนี้เป็นใจ จึงทำให้การสะสางในกิจกรรม
นี้เห็นเป็นมรรคเป็นผล ตามโครงการตั้งเข็มมุ่งไว้ว่าจะให้ Green & Clean ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน
ต้อนรับงานลอยกระทงที่จะมาถึง

ก่อนสิ้นปีนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีงานมงคลกันหลายท่าน อาทิ คุณวรรณวิมล
สุทธิสังทร กำลังเป็นปลื้มสุด ๆ ที่ได้มีลูกสะใภ้สมใจ เมื่อลูกชายได้ฤกษ์สละโสดในวันที่ 8 ธันวาคม
นี้ มีงานฉลองสมรสที่กรุงเทพมหานคร อีกไม่นานคุณพี่แฉัดของเราก็จะได้เป็น คุณย่า(ยังสาว)แล้วสิ
อีกท่านที่จะเข้าสู่ประตูวิหาในปลายเดือนนี้ อาจารย์วิจิต จรุงสุจริตกุล ได้ฤกษ์สละโสดในวันที่ 24
พฤศจิกายน นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เจ้าสาวผู้โชคดีเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีนี้เอง และหลังปีใหม่ก็จะมีอาจารย์หนุ่มสาวของเรา จูงมือเข้าประตูวิหาอีกคู่ ซึ่งเป็น
คู่ที่น่ารักและเหมาะสมอีกคู่หนึ่ง ส่วนจะเป็นใครนั้นรอให้เจ้าตัวเป็นผู้เปิดเผยค่ะ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ “จะให้คนอื่นเคารพตัวเอง ตัวเองต้องเคารพคนอื่นก่อน อยากร
ได้น้ำใจจากผู้อื่น ก็ต้องยื่นน้ำใจให้ผู้อื่นก่อน เป็นผู้ให้ก่อน ถึงจะได้เป็นผู้รับ ”สวัสดีค่ะ